

LỄ CÔNG BỐ

1000 DOANH NGHIỆP NỘP THUẾ



Ảnh: TK

Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Có thể khẳng định, nếu không có cộng đồng doanh nghiệp (DN) thì không có một nền kinh tế, với những chỉ số quan trọng nhất như: tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, tổng kim ngạch xuất khẩu, giá trị sản xuất công nghiệp, mức đóng góp ngân sách... Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các DN còn được trông đợi nhiều hơn khi là lực lượng quyết định thương hiệu quốc gia và sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

 HỒNG SON

Phát triển nhờ môi trường, chính sách thuận lợi

Thực tế cho thấy, cộng đồng DN Việt Nam đã và đang từng bước trưởng thành, nâng cao về cả số lượng và chất lượng hoạt động, nhất là trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua. Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, hiện cả nước có khoảng 500 ngàn DN, 15 ngàn trang trại-tức là đạt mức dự báo và mục tiêu đã đề ra từ 5 năm trước. Qua thời gian, tốc độ và số lượng DN mới đăng ký thành lập liên tục gia tăng, đến nay đạt mức bình quân mỗi tháng có thêm khoảng 7 ngàn DN mới ra đời. Riêng năm nay, cả nước có thêm khoảng 80 ngàn DN mới

đăng ký kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký hơn 418 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với mức thực hiện của cùng kỳ năm trước. Lượng vốn trong dân được huy động vượt trội trong những năm qua cho thấy xu thế phục hồi và tăng trưởng đã hiện diện rõ, trở thành đà cho sự tăng trưởng cao hơn trong thời gian từ nay đến cuối năm và năm kế hoạch sau.

Thực tế này cho thấy, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện theo hướng tích cực và toàn diện hơn, tạo những điều kiện tốt nhất cho giới doanh nhân, DN thực hiện ham muốn kinh doanh làm giàu cho đất nước và bản thân thông qua các hình

thức đầu tư, đặc biệt là đầu tư trực tiếp. Gần đây, giới DN cũng tỏ ra phấn khởi khi quy định cho phép đăng ký kinh doanh qua mạng và đấu thầu mua sắm công qua mạng đang được triển khai, tiến tới từng bước áp dụng trên diện rộng. Việc này cũng nhận được đánh giá tích cực từ phía các tổ chức kinh tế và DN quốc tế, cho thấy sự quyết tâm và chủ động hội nhập kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, chất lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN cũng được củng cố và nâng cấp từng tháng, từng năm. Đến nay, từ định hướng sản xuất hướng mạnh về xuất khẩu, hàng loạt sản phẩm của DN Việt Nam đã được xuất khẩu sang hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân mang lại hơn 60 tỷ USD/năm. Trong đó, đáng chú ý là Việt Nam bước đầu đã tạo dựng được một số loại sản phẩm xuất khẩu chủ lực, có giá trị cao, đồng thời kết hợp với mục tiêu giải quyết việc làm trong nước. Đó là những sản phẩm của ngành chế tạo và chế biến, gồm dệt may, da giày và hơn thế là linh kiện máy tính, hàng kim loại gia công, máy móc cơ khí, tàu biển, dầu khí... Từ sự nỗ lực không ngừng và đầy hiệu quả mà cộng đồng DN đã đưa cái tên Việt Nam vào danh sách những nước có mức xuất khẩu trung bình của thế giới.

Thực lực đóng góp

Nhờ chính sách mở cửa, số lượng DN thuộc các thành phần kinh tế nhanh chóng ra đời, phát triển sau khi có các luật về DN. Trên thực tế, Nhà nước đã thật sự trở thành “bà đỡ” cho DN. Đến năm 2009, số DN đã tăng gấp gần 5 lần, với số lao động gấp gần 2,5 lần; nguồn vốn gấp gần 6 lần; tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn gấp gần 6,5 lần; lợi nhuận trước thuế gấp gần 5,5 lần; với thuế và các khoản đã nộp ngân sách tăng 5 lần so với năm 2000. Đặc biệt, khối DN ngoài nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài có tốc độ tăng còn cao hơn tốc độ trung bình, thể hiện thực tế huy động vốn theo hướng đa dạng hóa đạt hiệu quả tốt. DN, doanh nhân đương nhiên là một trong những chủ thể quan trọng, vừa là lực lượng nòng cốt của thị trường, vừa là lực lượng xung kích trong thời bình, phát triển kinh tế. Nhà nước và dư luận đã nhìn nhận rõ, đây đủ vai trò, tầm quan trọng của giới doanh nhân, DN; xác nhận DN là lực lượng quyết định tiến trình và kết quả trong công cuộc CNH-HĐH đất nước. Bên cạnh đó, chính các DN là địa chỉ tạo ra việc làm cho lực lượng lao động rất đông ở nước ta, từ đó tạo ra thu nhập và sự an sinh, ổn định xã hội.

Cần sự hỗ trợ hơn nữa

Tuy nhiên, trong quá trình vận động, cộng đồng DN còn gặp những vướng mắc, khó khăn từ những nguyên nhân chủ quan mà chưa thể giải quyết một sớm một chiều. Phần lớn tồn tại đều có liên

quan đến các quy định do hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, cần bổ sung điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu thực tế. Tiếp theo là, DN phải đối phó với những khó khăn nảy sinh từ phía các cơ quan chức năng công quyền trong quá trình kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, chủ yếu gồm: các thủ tục thành lập DN, gia nhập thị trường, thủ tục liên quan đến nhà xưởng - đất đai, tiếp cận nguồn vốn vay và thực hiện vay vốn, xử lý mâu thuẫn, xung đột trong kinh doanh... Ngoài ra, nạn chi phí ngoài luồng, tiêu cực mới và những biến chuyển chậm trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn chưa thỏa mãn mong mỏi của DN.

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà hàng năm các tổ chức trong và ngoài nước đều tiến hành điều tra, đặt việc cải cách hành chính (CCHC), thuận lợi trong môi trường kinh doanh là mục tiêu trọng tâm đồng thời là thước đo “sức khỏe” đối với cấp trung ương và địa phương. Trong đó, riêng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đưa ra kết quả đánh giá sức cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố nhằm công bố công khai tình hình thực tiễn qua những tham số để đối chiếu và làm cơ sở để từng địa phương biết, điều chỉnh. Đây là một đòi hỏi chính đáng và cấp thiết.

Đến nay, việc hỗ trợ DN phát triển đã trở thành mục tiêu tối quan trọng của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương. Việc xây dựng đội ngũ doanh nhân chuyên nghiệp là trách nhiệm của cả hệ

thống chính trị. Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ ban hành nghị quyết về phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Chính phủ cũng có chương trình quốc gia về phát triển đội ngũ DN, doanh nhân. Đây sẽ là thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, là bước đột phá giúp DN và doanh nhân ngày càng phát triển, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế, đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Đáng lưu ý là, thời gian qua, Đề án 30 về CCHC của Chính phủ đã tạo dấu ấn lớn trong việc đổi mới và nâng cao hiệu quả của công tác này, đồng thời đang tiếp tục phát huy tác dụng trên diện rộng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN và nhiều đối tượng khác. Tính sơ bộ, cơ quan chức năng đã rà soát, bãi bỏ thêm gần 500 thủ tục và tiếp tục tăng tốc độ rà soát, bãi bỏ nhiều loại thủ tục không cần thiết. Đương nhiên đây là công việc cần thời gian để triển khai thêm nhưng Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hoạt động của hệ thống thông tin, điện tử hóa những thông tin theo hướng minh bạch, kịp thời để có thể đưa hết những thủ tục lên mạng, nhằm phục vụ DN một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, cuộc sống cũng đặt ra yêu cầu chọn lựa, bố trí đội ngũ cán bộ theo tiêu chí “đúng tâm, đúng tài”, tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với đội ngũ những người làm công tác hành chính, bên cạnh việc sửa đổi chế độ tiền lương để cải thiện môi trường kinh doanh sớm đạt mục tiêu.

DN cũng mong muốn, Chính phủ cần tạo nhiều điều kiện và hỗ trợ hơn nữa, làm cho người có vốn yên tâm để thành lập DN mới, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại nâng cấp lên DN. Cần nâng cao trình độ hạch toán kinh doanh, trình độ quản trị DN, xúc tiến thương mại, tiếp cận với kinh tế thị trường, hội nhập với kinh tế thế giới ■

